

## โรงงานน้ำตาลตั้งทีมสอบคุณภาพ เร่งแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้-สกปรก

โรงงานน้ำตาลทรายเร่งแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้และสิ่งปนเปื้อน เสนอกำหนดมาตรฐาน จัดอบรม ตั้งทีมตรวจสอบคุณภาพอ้อยตั้งแต่ในไร้อ้อยจนถึงโรงงาน พร้อมดึงชุมชนเข้าร่วมเป็นชุมชนสีเขียวไม่เอาอ้อยไฟไหม้

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่าจากการเก็บข้อมูลสถานการณ์ปัญหาอ้อยไฟไหม้และอ้อยปนเปื้อนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย (ฤดูกาลผลิตปี 2554/55 และปี2555/56) พบว่า อ้อยไฟไหม้และสิ่งปนเปื้อนในอ้อย ยังเป็นปัญหารุนแรง ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย พบว่าสัดส่วนอ้อยไฟไหม้ฤดูกาลผลิตปี 2555/56 คิดเป็น 65.79% หรือประมาณ 64.20 ล้านตัน จากปริมาณอ้อยเข้าหีบประมาณ 100 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบฤดูกาลผลิตก่อนหน้า ที่มีปริมาณอ้อยไฟไหม้ 65.53% หรือคิดเป็น 64.20 ล้านตัน อ้อย จากปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด 97.97 ล้านตันอ้อย

นายสิริวุทธิ์ กล่าวว่าแนวทางส่วนใหญ่จะต้องร่วมมือกันระหว่างโรงงานและชาวไร้อ้อย เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ถึงผลกระทบจากการเผาอ้อยและประโยชน์จากการตัดอ้อยสด

จัดอบรมให้ความรู้คนขับรถอ้อยและคนตัดอ้อยเกี่ยวกับวิธีตัดและขึ้นอ้อย การจัดทำตกลงร่วมกันระหว่างชาวไร้อ้อย สมาคมชาวไร้อ้อยและโรงงาน สนับสนุนการใช้รถคีบของโรงงานซึ่งรถคีบและรถตัดอ้อยนี้ ควรจะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอขอขยายเวลาส่งคืนเงินกู้โครงการจัดซื้อรถตัดอ้อยของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย และของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ส่วนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ไม่เผาอ้อย ควรร่วมมือระหว่างโรงงานที่อยู่ใกล้เคียงกัน ควรดึงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม อาจตั้งเป็นหมู่บ้านสีเขียว เป็นการสนับสนุนอ้อยสด ไม่เอาอ้อยไฟไหม้ และจัดอบรมคณะทำงานหรือทีมงานตรวจสอบคุณภาพอ้อยตั้งแต่ในไร้อ้อยจนถึงโรงงาน

"แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ต้องมีการติดตามประเมินผล และกำหนดตัวชี้วัด ร่วมกันทั้งฝ่ายโรงงานและชาวไร้อ้อย รวมทั้งต้องตรวจสอบเครื่องจักรในกระบวนการผลิตต่างๆ ของโรงงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอ้อยสกปรกและสิ่งปนเปื้อน น่าจะทำให้อ้อยที่จะเข้าหีบในฤดูกาลผลิตต่อไปไม่มีคุณภาพดีขึ้น" นายสิริวุทธิ์ กล่าว

## โรงงานขุดให้ไบคิวชาวไร่เผาอ้อย

นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากการเก็บข้อมูลปัญหาอ้อยไฟไหม้และอ้อยปนเปื้อนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย (ฤดูกาลผลิตปี 2554/55 และ 2555/56) พบว่าอ้อยไฟไหม้และสิ่งปนเปื้อนในอ้อยยังเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย โดยพบว่า สัดส่วนอ้อยไฟไหม้ฤดูกาลผลิตปี 2555/56 คิดเป็น 65.79% หรือประมาณ 64.20 ล้านตัน จากปริมาณอ้อยเข้าหีบประมาณ 100 ล้านตัน

ทั้งนี้ ผู้บริหารโรงงานน้ำตาลทรายพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่และฝ่ายโรงงาน จึงได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้และสิ่งปนเปื้อนมากับอ้อย โดยมีข้อเสนอแนะหลายประการ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ถึงผลกระทบจากการเผาอ้อย ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีตัด คีบ กองรวม เรียงอ้อย และขึ้นอ้อย รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ตัดอ้อยสด เช่น การให้รางวัล ประกาศชมเชย ในทางกลับกันควรกำหนดมาตรการลงโทษ เช่น อาจใช้มาตรการทางสังคมคัดราคาอ้อย หรือคงจ่ายไบคิว เป็นต้น

## ชีพจร โลกธุรกิจ

### แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้-ปนเปื้อน

นายสิริวัตร เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้าน



สิริวัตร เสียมภักดี

ประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงาน  
น้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากการเก็บ  
ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาอ้อยไฟไหม้และ  
อ้อยปนเปื้อนของอุตสาหกรรมอ้อยและ  
น้ำตาลทราย (ฤดูการผลิตปี 2554/55  
และ 2555/56) พบว่ายังเป็นปัญหา  
ที่มีความรุนแรง และส่งผลกระทบต่อ  
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย

โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการในเดือนพฤศจิกายน 2556  
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิต  
ปี 2556/57 ทุกฝ่ายได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา  
โดยการตั้งทีมงานตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ในไร้นโรงงาน